



คำถาม – คำตอบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างไร เพื่อเพิ่มสัดส่วนของบริษัท

คำตอบ : ถ้าผู้ถามหมายถึง ปี 2566 บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจไปทาง ตัวแทน / นายหน้า และนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัย

คำถามที่ 2 ธุรกิจประกันอันไหนที่กำลังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่

คำตอบ : ในปี 2566 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่มีการปรับปรุงทางด้าน IT ให้ขั้นตอนการรับประกันภัยสะดวก รวดเร็วให้กับผู้เอาประกันภัย และลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 1 เหตุใดเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 เปลี่ยนแปลงใหม่

คำตอบ : เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินกองทุนที่ต้องดำรง ตามกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน คปภ. ได้ขอให้บริษัทประกันวินาศภัยคำนึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น และการจ่ายเงินปันผลต่อรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (RBC) ที่ค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ในปัจจุบัน และที่ค่าความเสี่ยง ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99.5 ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมในอดีตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ในวาระที่ 8 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

คำถามที่ 2 กำไรที่เหลือในแต่ละปีนำไปใช้ทำอะไร

คำตอบ : กำไรที่เหลือจะเข้าไปรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร